



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สวท.,ทีวีช่อง TNN ,สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., acnews, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดงาน “เสริมสร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน” โดย อสม. แกนนำสุขภาพภาคประชาชนกว่า 1.05 ล้านคนทั่วประเทศ ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสื่อสารข้อมูลให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการนำพืชกัญชาไปใช้ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเน้นย้ำไม่ให้มีการนำไปใช้เพื่อการสูบ เสพ และสันตนาการ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผจก.)

- นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.อุทัยธานี เผย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 ที่ จ.อุทัยธานี เพื่อสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ 5-7 ส.ค.นี้ พร้อมให้ข้อมูลทั้งสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว เพาะปลูก และแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวกัญชาชุมชน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 5 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,253 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,600,978 ราย เสียชีวิต 34 ราย เสียชีวิตสะสม 31,526 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,483 ราย รักษาหายสะสม 4,548,339 ราย ยังรักษาอยู่ 21,113 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 586,567,684 (+170,481) ราย 6,430,111 (+304) ราย รักษาหาย 556,660,003 (+129,078) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. แกลงจับยารักษาโควิดเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, amarintv, thestandard, INN, hfocus, newtv, mcot, INN) ทีวีทุกช่อง

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ พล.ต.ท.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. แกลงข่าวจับกุมเครือข่ายยารักษาโควิด 19 เถื่อน

- นายอนุทิน กล่าวว่า ออย. ร่วมกับ บก.ปคบ. สืบหาแหล่งขายยาโมลนูพิราเวียร์ผิดกฎหมายทางสื่อออนไลน์ พบการลักลอบนำเข้าโมลนูพิราเวียร์ ฟาวิพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ สเปรย์พ่นจมูกที่มีส่วนผสมของ Nitric Oxide โดยไม่รับอนุญาตไม่ผ่านด่าน ออย. ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ไม่ผ่านการพิจารณาเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา จับกุมเครือข่ายลักลอบขายยาได้ 3 ราย รวม 2,300 กล่อง ประมาณ 8 หมื่นเม็ด มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท โดยผู้ต้องหาซื้อผ่านคนอินเดียให้จัดส่งมาเพื่อลักลอบนำเข้าไทย ส่วนใหญ่นำเข้าผ่านทางด่านศุลกากรไปรษณีย์ แจ่งวัฒนะ ท่ามาแล้ว 2 เดือน

- พล.ต.ต.อนันต์ กล่าวว่า บก.ปคบ. สืบสวนและล่อซื้อหลายครั้งจนได้ของกลาง เมื่อได้ข้อมูลชัดเจนจึงเข้าตรวจค้น แต่จับผู้ต้องหาได้ 3 ราย จับได้ครบกระบวนการ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะขยายผลจับคนอินเดียที่ร่วมกระบวนการ เตือนประชาชน ยกกลุ่มนี้รักษาเฉพาะด้าน ต้องให้แพทย์สั่ง

- นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า สธ. จัดหายารักษาโควิด 4 รายการ คือ ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ และแพกซ์โลวิด ซึ่งมีข้อบ่งใช้และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยยาที่ สธ. จัดหาได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ออย. มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และปลอดภัย ได้กระจายยาให้ทุกจังหวัดสำรอง และอีกส่วนอยู่ที่ส่วนกลาง ย้ำว่า ยาต้านไวรัสไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านที่ต้องซื้อหาเก็บไว้ เพราะอาจหมดอายุ อีกทั้งการซื้อยาแบบออนไลน์และเก็บเอาไว้อาจไม่มีคุณภาพ

- นพ.ไพศาล กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนกรณีห้วยจากประเทศเพื่อนบ้านต้องมีผู้รับอนุญาต เพราะมาขึ้นทะเบียนต้องรับผิดชอบข้อมูล

ผลข้างเคียงต่าง ๆ สำคัญสุดคือประชาชนต้องมีความรู้ ไม่ควรซื้อเอง เพราะการรักษาต้องมีแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยา ทั้งนี้ ยาโมลนูพิราเวียร์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน อย. มี 3 รายการ ฟาวิพิราเวียร์ผ่านการขึ้นทะเบียน 3 รายการ และเรมเดซิเวียร์ผ่านการขึ้นทะเบียน 5 รายการ

2. วิจัยการบริหารจัดการยาของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (soudhitalk, mcot, INN) ทีวีทุกช่อง

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ว่า ทานยาต้านไวรัสโควิด 19 แล้วเสี่ยงกลายเป็นพันธุ จากหนูทดลองกินกลายพันธุ์ เป็นตัวเงินตัวทอง ว่า เรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมและอารมณ์ อีกทั้งคณบดีคณะแพทย์ จุฬาฯ ระบุชัดไม่ควรซื้อยาต้านไวรัสมารับประทานเอง ยาต้านไวรัสควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ความจริงคนทุกคนอยู่กับโควิดมา 3 ปีแล้ว มีความรอบรู้กันพอสมควร ดังนั้นเลือกเชื่อถือข้อมูล เชื่อคนเป็นหมอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ soudhitalk

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ขอ อ.เจษฎา ใช้สติปัญญาแทนอคติ พุดบนข้อเท็จจริงวิชาการ มิใช่อารมณ์ความรู้สึก หรือทิวแสง อยากรดั่ง สงสารประชาชน ท่วงมาก ๆ ปลูกกระแสชื้อยาโควิดกินเอง หัวหน้ากระทบสุขภาพ แฉมเป็นเหยื่อแก๊งยาปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มีการจัดหาการรักษาโรคโควิด 19 จำนวน 4 รายการ คือ ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ และแพกซ์โลวิด ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. หรือคัดเลือกยาคุณภาพจากต่างประเทศและนำเข้าโดย อก. ยืนยันว่ามีการจัดหาและกระจายไปยังทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ยาแต่ละรายการมีข้อบ่งชี้ในการใช้แตกต่างกัน ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกราย แม้จะเป็นกลุ่ม 608 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะพิจารณาจ่ายตามอาการ ข้อบ่งชี้และแนวทางการดูแลรักษาตามมาตรฐานของกรมการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า สิทธิในการหาซื้อยามารักษาตนเองด้วยความรู้ที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ทำได้ ภาษาวิชาการเรียกว่ามี health literacy โดยเฉพาะในภาวะที่รัฐจัดหามาให้ไม่ได้จนเกิดภาวะขาดแคลนต่อเนื่องนั้น ยิ่งควรต้องทำได้ ชมรมฯ ยืนยันว่า ยารักษาโควิดทั้งฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์ขาดแคลนหนักจริง สิ่งที่ผู้บริหารบ้านเมืองควรทำ คือ รับฟังข้อเสนอแนะ นำไปคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร และลงมือทำ ไม่ใช่มาตอบ “ไล่ให้ไปทำหน้าที่ของตนเองก่อน”

- เพจ สรรยุทธ โพสต์ว่า รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุประเด็นที่ควรยอมรับและนำไปพัฒนาภาคดินแดนใดก็ตาม พบปรากฏการณ์ที่คนจำนวนมาก ต้องขวนขวายหายมารักษาตัวเองยามวิกฤติหลายคนยอมทุบกระปุกเพื่อซื้อจากนอกกระปุก แม้จะเป็นช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองสาหัสแก่การขวนขวายข้างต้น ก็ยอมแลกกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ของปลอม การโกงราคา ผลิตภัณฑ์หมดอายุ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ควรดูแล และมีถามใจตนเองว่า เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดมาได้อย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, facebook)

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ว่า การรักษาโควิด 19 อาการเริ่มสีเหลือง คือต้องรับกินยา “ทันที” ไม่ต้องรอป่วยหนัก กินได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องกลุ่ม 608 และไม่ต้องกลัวเรื่องไวรัสกลายพันธุ์

3. แนวโน้มสถานการณ์


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ch7, js100, INN, workpointtoday)

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แฉสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยใส่ท่อหายใจถือว่าน่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น และมีโรคประจำตัว แต่โดยรวมอัตราการครองเตียงเฉลี่ย 17.1% ซึ่ง สธ. ยืนยันว่ายังมีศักยภาพในการรักษาและยังสามารถขยายเตียงได้ ส่วนเรื่องยาโมลนูพิราเวียร์ สธ. ยืนยันว่ามีคุณภาพเพียงพอในการรักษาประชาชน และเน้นย้ำให้ภาครัฐดูแลการให้ยาผ่านการสั่งจ่ายของแพทย์ โดยทางรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่ควรซื้อยานอกจากที่ภาครัฐกำหนดไว้ ทั้งนี้ จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 19 ส.ค. นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณามาตรการต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติ โดยนายกรัฐมนตรี ผูกขอบคุณประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิด 19 เป็นอย่างดี

4. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, กท.ธุรกิจ, infoquest)

- พญ.ปิยนิตย์ ธรรมภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนควรได้รับวัคซีนโควิด 3 เข็ม สูตรใดก็ได้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ปลอดภัยจากการป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากโควิดมากกว่า 90% ทั้งนี้ สูตร 2 เข็มแรกแบบไขว้และกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA มีประสิทธิภาพสูงในช่วงโอมิครอน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็ม 4 ยังสามารถติดเชื้อได้ แต่ไม่ใช่ว่าติดทุกคน อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนใหม่ ๆ ช่วงแรกภูมิฯ ย่อมดี แต่เมื่อฉีดไปนานเกิน 4 เดือนภูมิคุ้มกัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ย่อมตก ดังนั้น จึงต้องมีการกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 แนะนำหากครบ 4 เดือนขอไปกระตุ้นอีกครั้ง</p> <p>- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า มีนักวิจัยที่พัฒนาวัคซีนซึ่งมีเสนอขอพัฒนาสายพันธุ์โอมิครอน และสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ให้ทุนสนับสนุน ขณะนี้ทั้งชนิด mRNA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือไบโอเทคที่พัฒนาตัวไวรัส เวกเตอร์ ก็มีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่เป็นโอมิครอน BA.4 /BA.5 ซึ่งไม่รู้ว่าจะทันเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่ต้องเตรียมไว้ และต้องจับตาดูการพัฒนาในต่างประเทศด้วย</p> <p>- พญ.สุเนตร ชื่นกิมจมงคล รองผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีวัคซีนจำนวนมากที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ทั้งเชื้อตาย ไวรัสเวกเตอร์ mRNA และโปรตีนซับยูนิต ส่วนวัคซีนที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ คือ โอมิครอน BA.1 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ขณะนี้วัคซีนรุ่นใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ด้วยความจำเป็นของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจากวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิตได้ แม้อาจไม่ดีที่สุดกรณี BA.4/BA.5 แต่ก็ยังสามารถป้องกันได้ และทันเวลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ตนและคณะได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด มีข้อมูลเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเรื่องการกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 ด้วย mRNA วัคซีน (Pfizer) ในผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มตามสูตรการให้ต่าง ๆ ของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับเชื้อตายมาก่อน โดยเฉพาะ Sinovac เมื่อกระตุ้นด้วย mRNA ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA 3 เข็ม ในภาพรวมถ้าดูตัวเลขระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่าด้วย</p> <p>5. ผู้ป่วยโควิดไม่ได้รับยาต้านไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไม่ได้รับยา โมลนูพิราเวียร์ และไปหาซื้อยามารับประทานเอง ขอยืนยันว่า ยารักษาโควิด 19 มีอย่างเพียงพอทุกตัว ไม่มีขาด บริบการดูแลไปตามสถานการณ์ ไม่ใช่ชาวผู้ติดเชื้อทุกคนต้องได้รับยาต้านไวรัส แต่แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจ่ายยาตามความเหมาะสม คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตจะขยายให้ซื้อยาผ่านร้านขายยาได้ โดยผู้ซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์ เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น คาดอีกไม่กี่สัปดาห์จะสามารถดำเนินการได้</p> <p>6. กลุ่ม 608 ตัดพ้อไม่ได้รับยาต้านไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, facebook)</p> <p>- ดร.อำนาจ วัตจินดา ผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่ม 608 ออกมาโพสต์ระบาย หลังป่วยติดเชื้อโควิด 19 แต่กลับไม่ได้รับยาตามที่นโยบายกำหนด ซึ่งได้เพียงยารักษาตามอาการ ตัดพ้อว่าทำไมบางคนเป็นแคโรครออันแล้วได้ยาทันที โดยไปรับการรักษาที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ย่านลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พยาบาลแจ้งว่าไม่มียา</p>	
 <p>โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>สถานการณ์ในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.กฤศักดิ์ กู้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต เผยว่า จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยฝีดาษวานรชาวเยอรมัน พบผู้สัมผัส 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นแพนสาวชาวไทยของผู้ป่วย ผลตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต) เป็นลบ ไม่พบเชื้อ ส่วนที่เหลือให้กักตัว 21 วัน เนื่องจากไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ตามปกติ</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์มีรายงานงานวิจัยการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อฝีดาษวานร ด้วยการเก็บน้ำลาย แยกจุ่มแบบโควิด เนื่องจากไวรัสสามารถแพร่ทางน้ำลายได้ โดยอาการทางผิวหนังยังไม่ปรากฏเมื่อเริ่มมีอาการ ไม่สบาย</p> <p>- พญ.วันทนีย์ วัฒนระ รองปลัด กทม. เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน กรณีผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรกในพื้นที่ กทม. โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทั่วไปและแนวทางการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสำหรับสถานพยาบาล</p>	
<p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs)</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขแคนาดา รายงานยอดผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรสะสมอยู่ที่ 890 ราย รวมถึงแจกจ่ายวัคซีนอิมวามูน (Imvamune) มากกว่า 70,000 โดส</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น กำลังตรวจสอบยาสำหรับรักษา เทโควีริแมท (tecovirimat) ซึ่งเป็นยาชนิดรับประทานที่ใช้รักษาโรคฝีดาษ</p> <p>- รัฐบาลสหรัฐ ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในประเทศ โดยยอดสะสมผู้ติดเชื้อกว่า 6,600 คน ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนิวยอร์ก และเกือบทั้งหมดเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ความร่วมมือการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข Big Rock 1 สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, Thaigov) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. มอบหมาย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวความร่วมมือการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข Big Rock 1 เผยมีความก้าวหน้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วง “โควิด” ไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพัฒนาด้านสาธารณสุขจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก จากพื้นฐานความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิพร้อมเดินหน้าขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง กทม. เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	-
ชื่นชมงานการแพทย์ฉุกเฉิน สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (มติชน, Thailand plus, Line Today, Thaigov) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมชื่นชมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลได้อย่างดี	-
กินเนื้อวัวสดๆ ดิบๆ เสี่ยงโรคมะเร็งตัวดี สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, Thailand Plus, ch3plus, Thejournalistclub, cm108, สวพ.FM91) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนรับประทานเนื้อวัว ควายสดๆ ดิบ ๆ เสี่ยงโรคมะเร็ง เช่น ตี๋ตัวควาย โรคโปรโตซัวในลำไส้ซาร์โคซิสติส นอกจากนี้มีโรคแบคทีเรียอื่นๆ เช่น โรคแอนแทรกซ์ ซาลโมเนลลา แคมไพโลแบคเตอร์ อีโคไล ฯลฯ แฉมทำด้วยโรคพิษสุนัขบ้าได้ด้วย แนะนำรับประทานอาหารต้ม ปิ้งย่าง เนื้อสัตว์ให้สุกอย่างทั่วถึง โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”	-
มะเร็งต่อมลูกหมาก สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, Thailand Plus, healthserv, สวพ.FM91) - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์รู้จักภัยเงียบของมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่พบบ่อยในชายไทย มักแสดงอาการแต่เมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้น มีอาการปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่พุ่งหรือหยุดเป็นช่วงๆ รู้สึกปวดเมื่อปัสสาวะ จึงควรสังเกตความผิดปกติและรีบปรึกษาแพทย์รับการวินิจฉัยโรค	-
ไวรัส Langya henipavirus (LayV) สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์ @pokrath - ดร.นพ.ปกรรัฐ หังสสุต ทวิตข้อความว่า พบไวรัสชนิดใหม่จากสัตว์สู่คนในภาคตะวันออกของจีน ไวรัส Langya henipavirus (LayV) อยู่ใน family เดียวกับโรคหัด คางทูม และไวรัสชนิดอื่นๆ พบว่าผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ เมื่อสำรวจสัตว์ป่าพบว่าหนูผี (shrews) มีผลบวกต่อไวรัสมากที่สุด ผู้ป่วยมีอาการไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ และยังไม่พบผู้เสียชีวิต ไม่พบการระบาดจากคนสู่คน พบผู้ติดเชื้อรายแรกตั้งแต่ปี 2019	มอบข้อมูลกรมควบคุมโรค
เมาแล้วขับ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โลกวันนี้, พิมพ์ไทย) - นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เผยกรณีมีการเผยแพร่คำพิพากษาฎีกาแล้วนำไปตีความเองว่า ถ้าเมาแล้วขับสามารถปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ มีโทษแค่ขังขังค่าสั่งเจ้าหน้าที่ ปรับเพียง 1,000 บาท ไม่เป็นความจริงเตือนผู้ขับซึ่งหากจำเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้งดขับซึ่งยานพาหนะเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วปฏิเสธจะมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	-
นอนไขในเล็บเท้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด - ชายวัย 43 ปี ไปรักษาอาการเล็บขบที่นิ้วโป้งเท้าด้านขวา บวมอักเสบ เดินไม่ได้ ที่ รพ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ แพทย์พบมีหนอง 6 ตัวซ่อนไขอยู่ในซอกเล็บ คาดว่าแมลงวันน่าจะมาไข่ขณะนิ้วเท้าอักเสบ จึงถ่ายคลิบไว้เป็นวิทยาทาน	-